

การดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัย และการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอเสนอ การดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัย และการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จากการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังนี้

๑. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เห็นชอบ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิมา แป้นธัญญานนท์ เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

๒. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รับทราบ การสรรหาคณะกรรมการสภานักศึกษา ผลการเลือกตั้ง นางสาวณัฐกฤษตา น่วมพิทักษ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภานักศึกษา และได้แต่งตั้งให้นางสาวณัฐกฤษตา น่วมพิทักษ์ เป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นไปตาม ข้อ ๔ (๒) ของตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

๓. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เห็นชอบ ให้นำเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ที่คงเหลือจากการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมา จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการนี้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยร่วมมอบทุนการศึกษา ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรหมมูล จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท นายวิกรม ปิติสุข จำนวน ๙,๐๐๐ บาท

๔. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รับทราบ การมอบทุนการศึกษาและงบประมาณสนับสนุนเป็นกรณีพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรหมมูล ขอมอบทุน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยมีเงื่อนไขมอบเป็นทุนนักศึกษาที่ประสบปัญหาฉุกเฉินระหว่างเรียน และนายบุญยีน ผ่องใส มอบทุน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์ชิงแชมป์โลก ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๕. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รับทราบ รายงานการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จากการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ จากจำนวนเงินคงเหลือไม่สามารถรายงานดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารได้ จึงขอให้ฝ่ายเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประสานงานกับงานการเงินของมหาวิทยาลัย ให้บันทึกดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร ให้เป็นปัจจุบัน ตั้งแต่ ปี ๒๕๖๑ เป็นต้นไปและแจ้งให้คณะกรรมการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งให้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยด้วย

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จึงขอนำมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ